

Số: 11/BC-BDT

Tủa Chùa, ngày 27 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Thông báo số 89/TB-HĐND ngày 05/6/2024 của HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Dân tộc HĐND huyện thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện: Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 24/6/2024 kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024. Sau khi thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND huyện báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Báo cáo của UBND huyện đã phản ánh khá rõ nét, đầy đủ về tình hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện, đã xác định rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đồng thời đề ra nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng cuối năm 2024.

II. KẾT QUẢ THẨM TRA

Ban Dân tộc cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

1. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo, điều hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn huyện trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, quần chúng thường xuyên xuyên tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng triển khai thực hiện, thực hành, tiết kiệm chống lãng phí

Căn cứ các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của tỉnh, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện luôn được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu

quả. Trên cơ sở định mức phân bổ theo Nghị Quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bám sát và làm cơ sở, căn cứ xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp là các chỉ tiêu để đánh giá việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước

Trên cơ sở Nghị quyết HĐND huyện giao và các quy định hiện hành, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý năm 2024 trên địa bàn huyện; Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024; Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 về việc ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách năm 2024 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Kết quả thực hiện tiết kiệm trong giao dự toán ngân sách đến thời điểm báo cáo: Giao tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm với số tiền 7.179 triệu đồng trong đó: Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tiết kiệm: 4.000 triệu đồng, ngân sách xã tiết kiệm: 1.606 triệu đồng, các đơn vị sự nghiệp, quản lý hành chính, đảng đoàn thể 1.573 triệu đồng; Kinh phí chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024 (tại Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của UBND huyện): 56.127 triệu đồng

2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực Nhà nước

UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản Nhà nước theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm được hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Đối với việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; UBND huyện tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tuân thủ các quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và thay thế Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc

mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Việc sử dụng tài sản Nhà nước về xe ô tô của các cơ quan, đơn vị tuân thủ theo đúng quy định của Chính phủ về khoán xe công, tổ chức sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. UBND huyện đã được phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 07/2/2024 của UBND tỉnh Điện Biên để thực hiện mua sắm tài sản với tổng số tiền 1.600 triệu đồng; nộp ngân sách nhà nước do thanh lý tài sản số tiền 92 triệu đồng.

3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước, tiền, tài sản Nhà nước

UBND huyện đã chỉ đạo chặt chẽ công tác quản lý vốn xây dựng cơ bản ngay từ khâu giao kế hoạch vốn đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm theo thứ tự ưu tiên chủ yếu tập trung cho thanh toán các dự án hoàn thành, các dự án đang thi công có khối lượng hoàn thành lớn, các dự án tiếp chi; chỉ bố trí khởi công mới những dự án thực sự cần thiết, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí vốn. Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có 34 công trình, dự án hoàn thành, với tổng mức đầu tư 342.914,935 triệu đồng, trong đó tinh quản lý 11 dự án với tổng mức đầu tư 244.444 triệu đồng; UBND huyện quản lý 22 dự án với tổng mức đầu tư 95.470,935 triệu đồng, UBND các xã, thị trấn quản lý 01 dự án với tổng mức đầu tư 3.000 triệu đồng.

4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và công trình phúc lợi công cộng

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong thời gian qua xác định rõ trách nhiệm của mình trong quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện nghiêm túc trong việc đầu tư đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức; quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên

UBND huyện đã chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác khoáng sản thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước nhằm tăng thu ngân sách, thực hiện tiết kiệm trong khai thác sử dụng tài nguyên; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra về quản lý đất đai, hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, qua đó đã hạn chế việc sử dụng lãng phí tài nguyên. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã ban hành thông báo thu hồi đất, kế hoạch thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện; quyết định giao đất lâm nghiệp chưa có rừng cho 2.130 hộ trên địa bàn các xã với tổng diện tích được giao là 2.491,3 ha; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 14 trường hợp.

6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc theo Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/4/2019 về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đã được UBND huyện triển khai hàng năm trên cơ sở nhu cầu của các đơn vị, theo vị trí việc làm. Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 12 công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; đăng ký nhu cầu xếp ngạch, xếp lương, dự thi nâng ngạch đối với công chức, viên chức giữ ngạch hành chính...

7. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng của cá nhân và trong nhân dân

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, phòng ban, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn huyện.

8. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng năng lượng

UBND huyện đã chỉ đạo, giao các cơ quan chuyên môn triển khai một số hoạt động nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện hàng năm, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đã góp phần tích cực trong việc tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng.

9. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã tiến hành 02 cuộc thanh tra tại 03 đơn vị xã, 02 đơn vị phòng và 03 đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 105.418.000 đồng. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thường xuyên kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị dự toán trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra có

hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý ngân sách.

IV. KIẾN NGHỊ

Ban Dân tộc HĐND huyện thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024, để thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên đây là báo cáo thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Ban Dân tộc trình kỳ họp thứ 18 HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBMTTQ huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Thành viên Ban Dân tộc;
- Lữ VP HĐND & UBND huyện;
- Phòng TC - KH huyện;
- Lưu: VT, Ban Dân tộc.

**TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN**



Lý A Chu